

PUBLIC NOTICE

Văn Phòng Trợ Cấp Gia Cư Thành Phố Anaheim quản lý chương trình Project-Based Voucher (PBV) cho thành phố Anaheim. Chương trình PBV này trợ cấp tiền thuê nhà cho những gia đình có hội đủ điều kiện là gia đình có lợi tức thấp để có được nhà ở tốt và an toàn tại những nơi đã được ấn định. Văn Phòng Trợ Cấp Gia Cư Anaheim sẽ mở một danh sách chờ đợi cho chương trình PBV cho El Verado Senior Apartments và sẽ bắt đầu nhận đơn sơ khởi trực tuyến vào ngày: Thứ Ba, 8 tháng Chín, 2020 lúc 12:00 giờ trưa.

Ứng viên phải ít nhất là 62 tuổi để được nộp đơn. Danh sách chờ đợi sẽ chỉ được mở cho những người hội đủ điều kiện là Sống hoặc Làm việc tại Anaheim. Các cựu chiến binh Hoa Kỳ còn được ưu tiên thêm trong việc sắp xếp đơn ghi danh.

EL VERANO

El Verano tọa lạc tại 1248 E Lincoln Ave Anaheim CA 92805 và cung cấp các căn hộ 1 và 2 phòng ngủ cho các gia đình cao niên (62+). Các tiện ích dành cho cư dân bao gồm phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng máy tính, văn phòng y tế chuyên dụng và các dịch vụ hỗ trợ được thiết kế để giúp cư dân sinh sống ổn định.

NỘP ĐƠN TRỰC TUYẾN

Đơn sơ khởi phải được nộp tại www.anaheimhousingprograms.net. Ứng viên có thể ghi danh nộp ở bất kỳ nơi nào có truy cập internet. Ứng viên cũng có thể ghi danh nộp với bất kỳ thiết bị di động nào. Đơn ghi danh sẽ không được chấp nhận tại văn phòng Trợ Cấp Gia Cư Thành Phố Anaheim.

Để nộp đơn ghi danh, quý vị phải cung cấp địa chỉ email, số An Sinh Xã Hội và ngày sinh của tất cả các thành viên trong gia đình, thông tin về nơi cư ngụ và nơi làm việc cũng như số thu nhập của cả gia đình. Ứng viên sẽ nhận được một số xác nhận khi nộp đơn trực tuyến.

Khi có phiếu voucher, các đơn sơ khởi sẽ được chọn từ danh sách chờ đợi theo thứ tự ngày tháng nộp đơn.

Nếu quý vị là người khuyết tật và cần sự giúp đỡ để hoàn thành các mẫu đơn hoặc truy cập chương trình HOẶC nếu quý vị yêu cầu sự giúp đỡ bằng một ngôn ngữ khác, quý vị có thể:

- Gọi cho chúng tôi ở số 714-765-4320 và để lại lời nhắn HOẶC gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ AHInfo@anaheim.net
- Vui lòng ghi rõ tên quý vị, số điện thoại để chúng tôi gọi lại và yêu cầu một đòi hỏi thích nghi trong tin nhắn của quý vị. Nếu cần giúp trong một ngôn ngữ khác, vui lòng cho biết ngôn ngữ gì.

Một trong những nhân viên của chúng tôi sẽ liên lạc trong vòng 24-48 giờ để giúp quý vị.